
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
คร้ังท่ี ๗/๒๕๔๙ 

วันอังคาร   ท่ี ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ หองประชมุเอ้ืองผึ้ง  ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรต ิ

----------------------------- 
รายชื่อผูเขาประชุม 
๑. ศ.นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี   นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รศ.ดร.อานนท เที่ยงตรง  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๓. ดร.ศุภวัตร  ภูวกุล   ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๔. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศหลา   อธิการบดี 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๕. อาจารยประจักษ เข็มมุกด   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  

๖. ดร.จรูญ  คํานวนตา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. นายจุมพล  ชุติมา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๘. ดร.ทองใบ  ทองเปาด  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
๙. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๐.นางเพ็ญพรรณ วังววิัฒน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๑. นายเรืองชัย  ทรัพยนิรันดร    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๒. นางอรวรรณ ชยางกูร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ      
๑๓. อาจารยบพิตร โกมลตรี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร              
      รองอธิการบดีฝายบริหาร      
๑๔. ผศ.ณัฐพชัร  ลงกานี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
      คณบดีคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๑๕.  อาจารยพิชัย กรรณกุลสุนทร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร          
      คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๑๖. อาจารย ดร.สุธีร นนทภา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
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๑๗. อาจารยสารุง ตันตระกูล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๘. อาจารยวรีพล เชาวนลักษณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๙. ผศ.สมบัติ  สิงฆราช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๐. ผศ.เสาวณ ี  ใจรักษ   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

รายชื่อผูไมมาประชุม 
๑.   นายทินกร  นําบุญจิตต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๒.  นายธวัชวงศ  ณ เชียงใหม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๓.  รอยตํารวจเอก ดร.นิตภิูม ิ นวรัตน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๔.  รศ.สนิท         สัตโยภาส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
 

ผูปฏบิัติหนาท่ีในการประชุม 
๑. นางกนกวรรณ พวงลังกา  หัวหนางานเลขานุการ 
๒. นางสาวณฐันันท สุริยา   งานเลขานุการ 
 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
  นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระการ 
ประชุมดังนี ้
 
วาระท่ี ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงท่ีประชุมเพื่อทราบ 
   ๑.๑ โครงการความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
         ๑) ลงนามความรวมมือกับโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม 
โดยเปดโอกาสใหทางโรงแรมเขามาคัดเลือกนักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  เพื่อเขา
รับการฝกประสบการณ   นักศึกษาไดรับการคัดเลือกจํานวน  ๑๗  คน  ซ่ึงการฝกประสบการณดังกลาว
จะเปนอีกกาวหนึ่งที่โรงแรมจะพิจารณานักศึกษาที่มีความรู ความสามารถเขาเปนพนักงานของทาง
โรงแรม 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอแนะนําวา  เนื่องจากโรงแรมนี้เปนโรงแรมที่มี
ช่ือเสียงมาก  ดังนั้นขอใหมหาวิทยาลัยย้ํานักศึกษาที่ฝกงาน  ตองฝกแบบเขมและใหมีจิตบริการใหมาก  
หากเกิดความบกพรอง  อาจทําใหมหาวิทยาลัยเสียช่ือเสียง 
  ๒) ลงนามความรวมมือกับ สวทช.  อบรมตํารวจทองเที่ยวสวนเหนือท้ังหมด เกี่ยวกับ
เร่ือง Software ในการจัดการเรียนการสอน  ซ่ึงเปนการอบรมตอเนื่องจากการอบรมเรื่องการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  ประมาณ ๔๐๐ กวาคน 
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  ๓) ลงนามความรวมมือกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม 
แมฮองสอน และลําพูน  ในโครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย  โดยขอให
มหาวิทยาลัยจัดทําหลักสูตรระยะสั้น สาขาการศึกษาปฐมวัย เร่ือง การสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของ
เด็กปฐมวัยบนฐานพัฒนาทางสมอง 
 
 ๑.๒  กิจกรรมเดินขึ้นพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศนเพื่อถวายเครื่องสักการะ 
         วันศุกรที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ จังหวัดเชียงใหมจัดกิจกรรมเดินขึ้นพระตําหนักภูพิงค 
ราชนิเวศน  เพื่อถวายเครื่องสักการะเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองราชย 
ครบ ๖๐  ป  โดยไดมอบใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมดําเนินการในเรื่องพิธีการ  งานดังกลาวดําเนิน
ไปดวยความเรียบรอย  และ ฯพณฯ องคมนตรีประธานในพิธีไดช่ืนชมการดําเนินงานครั้งนี้ซ่ึงทําให
ประทับใจทุก ๆ ฝาย 
 
 ๑.๓ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ฯ 
                     ในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ฯ  จังหวัดเชียงใหมมอบหมายให
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจัดการแสดงเกี่ยวกับประวัติของจังหวัดเชียงใหมที่เกี่ยวกับพืชสวนโลก
ทั้งหมดในทางศิลปวัฒนธรรม 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๔๙  วนัท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ 

งานเลขานุการจัดทํารายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม   
คร้ังที่ ๖/๒๕๔๙  วันที่ ๒๑  มิถุนายน   ๒๕๔๙ และไดนําเสนอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรอง
รายงานการประชุม  โดยใหกรรมการจัดสงแบบฟอรมตอบรับเพื่อรับรองรายงานการประชุม 
มายังงานเลขานุการภายในวันที่ ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  กรรมการตอบรับกลับมา ๑  คนและใหแกไข 
ซ่ึงงานเลขานุการไดดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว  รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม  
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและใหแกไขดังนี้ 

๑. หนา ๘ วาระที่ ๓.๒ บรรทัดที่ ๒ ใหเพิ่มคําวา “กับ” ระหวางขอความ “…….อธิการบดี 
รับปรึกษากับอุปนายกสภามหาวิทยาลัย……”   
       ขอ ๗  ตัดคําวา “ทํางาน” ออก 

๒. หนา ๙ วรรค ๒ บรรทัดที่ ๒ ตัดคําวา “คุณ” ออก 
 มติท่ีประชุม    รับรองรายงานการประชุม 
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วาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 
๓.๑   รายงานการดําเนินการของมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานการดําเนินการของมหาวิทยาลัยตามที่ 
สภามหาวิทยาลัย มอบหมาย  

ที่ รายละเอียด ผลการดําเนินงาน 

๑ (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม วาดวย การจางผูเกษยีณอายุ
ราชการปฏิบัตงิานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ดําเนินการเรียบรอยแลว 

๒ การแตงตั้งคณะกรรมการเงินรายได ดําเนินการเรียบรอยแลว 
๓ อนุมัติการใหปริญญา  อนุปริญญาและประกาศนยีบัตรบัณฑิต 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ปการศกึษา ๒๕๔๘ 
 - ปริญญาโท       จํานวน    ๑๓  คน 
 - ปริญญาโท และ ปริญญาตรี  จํานวน  ๒๑๐ คน 

ดําเนินการเรียบรอยแลว 

๔ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

กําลังดําเนินการ 
(อยูในชวงประชาพิจารณ) 

๕ งบประมาณเงนิรายรับ-รายจาย เงินรายไดโครงการความรวมมือ
ทางวิชาการ ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร สาขา
การปกครองทองถ่ิน ป ๒๕๔๙ 

ดําเนินการเรียบรอยแลว 

๖ (ราง) คําส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

ดําเนินการเรียบรอยแลว 

 

 มติท่ีประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
 

๓.๒   หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ.๒๕๔๗ และ พ.ศ.๒๕๔๘ 
                     ตามที่มหาวิทยาลัยไดนําเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ.๒๕๔๗ และ 
พ.ศ.๒๕๔๘ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยดังนี ้

๑. คร้ังที่ ๑๑/๒๕๔๘  เมื่อวนัที่ ๑๗ ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
๒. คร้ังที่ ๑/๒๕๔๙     เมื่อวนัที่ ๑๘ มกราคม   ๒๕๔๙ 
๓. คร้ังที่ ๒/๒๕๔๙    เมื่อวนัที ่  ๙  กุมภาพนัธ ๒๕๔๙ 
๔. คร้ังที่ ๔/๒๕๔๙    เมื่อวนัที ่๒๖ เมษายน     ๒๕๔๙ 
๕. คร้ังที่ ๕/๒๕๔๙    เมื่อวนัที ่ ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๔๙ 
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ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโดยใหมีการเปดสอนในแตละหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัย
เสนอ  และมอบใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงปรัชญา  วัตถุประสงค  และสรุปสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปด
สอน  ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเรียบรอยแลว  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๒  ที่ประชุม
รวมกันพิจารณาโดยมีขอเสนอและแกไขดังนี้ 
 ๑. ขอ ๒ ในวตัถุประสงคของหลักสูตรทุกหลักสูตรคําวา “ความเชีย่วชาญ” อาจเปลี่ยนได ๒ 
กรณี ดังนี ้
 ๑) มีความรู ความสามารถ  ดานสาขา……………………….. 
                          (เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
 ๒) มีความรูและปฏิบัติไดจริงดานสาขา………………………….. 
 ๒. ปรับแกคําที่พิมพผิด 
 ๓. ปรับชื่อสาขาวิชาใหตรงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนด 
ช่ือปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙   หากมหาวิทยาลัยไมใชตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   มหาวิทยาลัย 
ตองออกพระราชกฤษฎีกาเอง 
 มติท่ีประชุม  มอบมหาวิทยาลัยปรับแก  ตรวจสอบความถูกตองตามที่ประชุมเสนอ 
                                    และนาํเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาตอไป 
 

 และอธิการบดีนําเสนอหลักสูตรใหม จํานวน ๒ หลักสูตรที่มีการปรับปรุงปรัชญาและ
วัตถุประสงค   ผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการในคราวประชุม คร้ังที่ ๕/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง 
 ๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ ระดับปรญิญาตรีหลักสูตร ๕ ป 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๒-๑ และ ๓.๒-๒ 
 มติท่ีประชุม     เห็นชอบหลักสูตรทั้ง ๒ หลักสูตร  โดยปรับปรัชญาและวัตถุประสงค 
   ใหเปนแนวเดยีวกันกับ  ๗๐ หลักสูตรที่ใหความเหน็ชอบ  และนําเสนอ  
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพรอมกับ ๗๐ หลักสูตร 
 
วาระท่ี ๔  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและบริหารหลักสูตรปริญญาเอกใหมีคุณภาพ 
 มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  การเปดสอนระดับปริญญาตรี 
จะมุงเนนในเรือ่งการผลิตบัณฑิตอยางเดยีว  สําหรับงานวิจัยจะตองเปดในระดับบณัฑิตศึกษา  ดังนั้น
เพื่อเปนการตอบสนองการเปนอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมีโครงการจะเปดสอนระดับปริญญาเอกเปน
คร้ังแรก  จํานวน ๒ หลักสูตรคือ 
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  ๑. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาลุมน้ําโขงและสาละวนิศึกษา 
  ๒. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 
 ซ่ึงหลักสูตรลุมน้ําโขงและสาละวินศึกษาจะเนนการวิจัยทองถ่ิน  โดยมหาวิทยาลัยจะตั้ง
สถาบันวิจัยน้ําโขงและสาละวินเพื่อดําเนินการบางสวน  เพื่อจะไดรองรับหลักสูตรปริญญาเอก  
หลักสูตรแบงออกเปน ๔ สาขาวิชาคือ 

๑. สาขาที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมและชาติพันธ 
๒. สาขาที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 
๓. สาขาที่เกี่ยวของกับการศึกษา 
๔. สาขาที่เกี่ยวของกับความสมัพันธระหวางประเทศ 

สําหรับหลักสูตรบริหารการศึกษาจะเปนหลักสูตรทางดานการศึกษา  ดังนั้นเพื่อใหการ
ดําเนินการเปดสอนระดับปริญญาเอกใหมีคุณภาพ  มหาวิทยาลัยขอนําเสนอใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยใหแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรและบริหารหลักสูตรใหมีคุณภาพ 
 ที่ประชุมรวมกันอภิปรายโดยใหความเห็นและขอเสนอดงันี้ 

๑. หลักสูตรลุมน้ําโขงและสาละวนิศึกษา 
๑.๑ ควรรวมมอืกับมหาวิทยาลัยในมณัฑะเลหรือตองยี 
๑.๒  ควรมีการศึกษารูปแบบจากมหาวิทยาลัยที่ เปดสอนในสาขาที่ใกลเคียง  เชน  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  ตั้งสถาบันแมโขงศึกษาและมีความรวมมือกับประเทศจีน  เขมร  เวียตนาม   
เพื่อรองรับการเปดสอนระดับปริญญาเอก 

๑.๓ ควรใชช่ือสาขาวิชาภูมภิาคศึกษาและเนนหนักในเรือ่งของการทําวิจัยสาละวิน 
 ๒. การเปดระดับบัณฑิตศึกษาตองดูความพรอมของมหาวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาตรี  
ปริญญาโทและปริญญาเอก   ซ่ึงการเปดระดับปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยตองรูวามหาวิทยาลัย 
มีความพรอมในเรื่องอะไรบาง  และคํานึงถึงอาจารยผูสอนมีเพียงพอหรือไม  คํานึงถึงเรื่องคุณภาพ  
ซ่ึงการไดรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยตองเชื่อถือได   ไมควรหวังหารายไดจากการเปดรับนักศึกษา
ปริญญาเอก  เพราะสิ่งที่ไดจากเปดรับคือ มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาวิชาการและมีงานวิจัยเพิ่มขึ้น  
ตามหลักการทั่วไปอาจารยที่ควบคุมวิทยานิพนธตองเปนคนภายในมหาวิทยาลัยเปนหลักและทําวิจัย
ดานนั้นอยูเปนประจํา  ดังนั้นมหาวิทยาลัยตองมีเปาหมายที่ชัดเจนในการเปดสอนปริญญาเอกและ
กรอบในการพัฒนา  จะชวยใหมีนักศึกษาสนใจที่จะมาเรียนและไดคุณภาพตามที่ตองการ 
 ๓. การเปดระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรตองเปนไปตามขอกฎหมายและเกณฑมาตรฐานใน
เรื่องสาขาวิชาใหตรงตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงตองแบง
อาจารยออกเปน ๓ ประเภทคือ 
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  ๓.๑ อาจารยผูสอน 
  ๓.๒ อาจารยสอบวิทยานิพนธ 
  ๓.๓ อาจารยที่ทําหนาที่ดูแลวิทยานิพนธ  ตองเปนอาจารยระดับ รศ.ดร. หรือ                      
            ศาสตราจารย   
 ๔. กระบวนการรับนักศึกษาเขามาตองมีการคัดเลือกอยางดี  เพราะจะไมเปนปญหาภายหลัง 
 ๕. ควรเปดสาขาการบริหารการศึกษา  เพราะมหาวิทยาลัยมีรากฐานการศึกษามานาน  และ
สาขาที่นาสนใจเปดสอนอีกสาขาคือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ GIS  ซ่ึงแมฮองสอนมีการจัดทํา 
GIS ไปแลวไมนอยกวา ๗๐ % หากจะทําการวิจัยก็มีแหลงเงินทุนจาก สกว.  โดยไมตองเร่ิมตนจากศูนย   
ซ่ึงสามารถตอยอดได  ขอมูลนี้มีประโยชนมากถาสามารถเชื่อมโยงกับประเทศพมา 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยใหขอสรุปวา  หากมหาวิทยาลัยตองการจะดําเนินการตอไป
มหาวิทยาลัยควรนําแผนพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรและสํารวจทรัพยากรที่แสดงศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยทั้งระบบใหสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาอีกครั้ง 
 
วาระท่ี ๕  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑   สรุปรายงานการรับ-จายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงนิรายได เดือน มิถุนายน ๒๕๔๙ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขอรายงานการรับ – จาย เงนินอกงบประมาณ ประเภท 

เงินรายได เดือน มิถุนายน ๒๕๔๙  รายละเอียดดังนี ้
 

เดือนมิถุนายน 
สรุปรายรับ-จายเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 
 ยอดยกมา  ๓๓๖,๘๖๓,๒๑๗.๐๗ บาท 
 รายรับ   ๒,๖๘๑,๑๕๓.๑๐ บาท 
  รวม  ๓๓๙,๕๔๔,๓๗๐.๑๗ บาท 
 รายจาย 
  ปงบประมาณ ๒๕๔๙ ๑๘,๒๔๔,๓๗๔.๒๐ บาท * รวมเงินคงคลัง   

    ๘๓๗,๒๑๐.๐๐  บาท   ปงบประมาณ ๒๕๔๘             ๖๕,๐๑๖.๐๐    บาท 
  รวม               ๑๘,๓๐๙,๓๙๐.๒๐    บาท 
 ยอดคงเหลือ   ๓๒๑,๒๓๔,๙๗๙.๙๗ บาท 
 มติท่ีประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๕.๒   สรุปผลการประเมินลําดับโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณแผนแมบทเทคโนโลย ี
   สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑   

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ไดจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  โดยผานการวิพากษจากคณะกรรมการ 
และผูทรงคุณวุฒิ   และไดจัดลําดับโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณ  ของแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ปงบประมาณ ๒๕๔๙-๒๕๕๑  รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข  ๕.๒   

 ในการนี้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  มีขอสังเกตและขอซักถามในการ
จัดลําดับความสําคัญ ปงบประมาณ ๒๕๕๐  ดังนี้ 

 ๑. บางโครงการเปนโครงการที่ตอเนื่องจากปงบประมาณ ๒๕๔๙ เชน  ๑.๑,๒.๑,๓.๑ 
และ ๓.๒  หากงบประมาณมีจํานวนจํากัดและไมไดอยูลําดับตน ๆ  อาจจะถูกตัดออกไปและไมไดรับ
งบประมาณ  ดังนั้นนาจะนําโครงการตอเนื่องจากป ๒๕๔๙ ขึ้นเปนลําดับตน ๆ 

 ๒. โครงการ ๕.๒ ควรบรรจุไวในปงบประมาณ ๒๕๔๙  เพื่อเปนการเตรียมบุคลากร 
ใหมีความพรอมกอน 

 ๓. เนื่องจากแผนงานที่กําหนดในโครงการมีระยะเวลาตั้งแตป ๒๕๔๙-๒๕๕๑  จึง
ควรมีการรายงานใหสภามหาวิทยาลัยไดเห็นถึงแหลงงบประมาณที่สนับสนุนและการดําเนินการตาม
โครงการเปนไปตามแผนงานหรือไม 

 ๔. โครงการยังไมระบุแผนงานเกี่ยวกับสิทธิประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน 
  อธิการบดีไดช้ีแจงวา  กรรมการไดจัดทําเปนรูปเลมเรียบรอยแลวแตเนื่องจากไมไดนํา
เอกสารเขาสูการพิจารณา  จึงขอเลื่อนไปในการประชุมครั้งตอไป 
  มติท่ีประชุม    ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๖  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

๖.๑   การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสถาบันอุดมศึกษา 
        ตําแหนงนักสถิติ ๓          

                         ตามที่งานการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดเสนอให
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงนักสถิติ ๓  ประจํากองนโยบายและแผน  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ-
เชียงใหม  โดยใชอัตราเลขที่ ๐๐๑๗  นั้น   บัดนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคล 
เขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงนักสถิติ ๓   เรียบรอยแลว   

รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๗/๒๕๔๙ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 



 - ๙ - 

 
ผูที่สอบแขงขันได คือ  นางสาวประไพ  เทพปญญา  ซ่ึงมหาวิทยาลัยกําหนดใหรายงานตัวและเริ่ม 
บรรจุเขารับราชการในวันที่ ๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๙   และใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามขอบังคับที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนด  ซ่ึงระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาตรา ๒๙ กําหนดไววา   
“ผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงใดตามมาตรา ๒๒  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้น  ตามขอบังคับที่สภา
สถาบันอุดมศึกษากําหนด”   ขณะนี้สภามหาวิทยาลัยยังไมไดดําเนินการออกขอบังคับดังกลาว 
เนื่องจากตองรอขอบังคับของ ก.พ.อ.  ดังนั้นขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยใหใชหลักเกณฑ
เดิมตามที่ ก.พ.กําหนด โดยอนุโลม 
   มติท่ีประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหทดลองปฏิบัติหนาที่โดยใชหลักเกณฑเดิม 
    ตามที่ ก.พ. กําหนด  โดยอนุโลม 
 
 ๖.๒  อนุมัติการใหปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย 
                         ราชภัฏเชียงใหม  ปการศึกษา ๒๕๔๘ 

           เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอขออนุมัติการใหปริญญา  อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ปการศึกษา ๒๕๔๘  ซ่ึงสภาวิชาการได
อนุมัติการสําเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๙ จํานวน ๔๗๘  คน ดังนี้ 
 ระดับปริญญาตรี 
  ค.บ. จํานวน  ๔๘  คน 
  ศศ.บ. จํานวน  ๑๐๙  คน 
  วท.บ. จํานวน ๔๓  คน 
  บธ.บ. จํานวน ๒๖๔  คน 
 ระดับปริญญาโท 
  ค.ม. จํานวน  ๕  คน 
  ศศ.ม. จํานวน  ๒  คน 
 ระดับประกาศนียบัตรบณัฑิต จํานวน  ๗  คน 
 รวมท้ังสิ้น จํานวน ๔๗๘  คน 

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมตอินุมัติการใหปริญญา  อนุปริญญา และ 
                        ประกาศนยีบตัรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม   
                        ปการศึกษา ๒๕๔๘  จํานวน ๔๗๘  คน 
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 ๖.๓  การปรับปรงุกาํหนดตาํแหนงและคัดเลือกขาราชการพลเรือนในสถาบนั 
                      อุดมศึกษาเพื่อเล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

         เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอการปรับปรุงกําหนดตําแหนงและคัดเลือก
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยให
สภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทน อ.ก.ค. สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ   ซ่ึงคณะอนุกรรมการดําเนินการ 
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ลําปาง และอุตรดิตถ ไดพิจารณา 
ผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการเรียบรอยแลว ผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ เมื่อวันที่  
๒๙ มิถุนายน  ๒๕๔๙  จํานวน ๓ ราย  คือ 

          ๑. นางสาวกมลทิพย คําใจ 
           ๒. นางพไิล  เลิศพงศพิรุฬห 
           ๓. นางวาสนา  ทองรองแกว 
     รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๖.๔  ทีป่ระชุมรวมกันพจิารณาและขอใหตรวจสอบ  

ป พ.ศ.  ของขอกฎหมาย ขอ ๒  
    มติท่ีประชมุ    ที่ประชมุมีมตอินุมตัิปรับปรุงกําหนดตาํแหนงและคดัเลือกขาราชการ 
    พลเรือนในสถาบันอดุมศกึษา จํานวน ๓ ราย เพื่อเล่ือนและแตงตัง้ให 
    ดํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขทีแ่ละสงักดัเดิมตอไป 
 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิแจงวามีมหาวิทยาลัยบางแหง  มีปญหาในเรื่อง 
ของการดําเนินงานพิจารณาผลงานทางวิชาการตามประกาศของ กพอ.  จึงอยากทราบวามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหมมีปญหาหรือไม  ซ่ึงอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ในฐานะประธาน
กรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม   ไดรายงานวาขณะนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมยังไมมีปญหา  เพราะวาอยูในชวงเริ่มดําเนินการ   หากจะมีปญหาก็คือ
ประเด็นที่จํานวนผูทรงคุณวุฒิที่ประเมินผลงานทางวิชาการตองใชบัญชีรายชื่อจาก กพอ.ซ่ึงมีจํานวน
นอยอาจไมเพียงพอตอการประเมินผลงาน 
 

๖.๔   อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวชิาการของผูขอโอนขาราชการ 
                               ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติรับโอนขาราชการใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลงานวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงอาจารย ๓  ระดับ ๘  และตําแหนงอาจารย  ๓  ระดับ ๙  นั้น  
ในการนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการจํานวน  ๓ ราย   
ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
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 ลําดับที่ ช่ือ – สกุล ตําแหนงปจจบุัน ผลการประเมินผลงานทางวชิาการ 

๑ นางพิชญสินี ชมภูคํา ศึกษานิเทศก ๘ ผาน 

๒ นางอนงคศิริ วิชาลัย ศึกษานิเทศก ๙ ผาน 

๓ นางยุพนิ อินทะยะ ศึกษานิเทศก ๙ ผาน 
 

 ที่ประชมุรวมกันพจิารณา 
มติท่ีประชมุ   ๑. อนุมัติใหขาราชการรายที่ ๑  เปนขาราชการครูและแตงตั้งใหดํารง 

              ตําแหนง อาจารย ๓  ระดับ ๘  โดยใหไดรับเงนิเดือนในระดบั ๘       
         ๒. อนุมตัิใหขาราชการรายที่ ๒  และที่ ๓  เปนขาราชการครู และ 
               แตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย ๓  ระดับ ๙  โดยใหไดรับเงนิเดือน 
               ในระดับ ๙   
 

 ๖.๕   หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวชิาเทคโนโลยสีื่อและการสื่อสาร 
                      คณบดีบณัฑิตวิทยาลัยนําเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชา 
เทคโนโลยีส่ือและการสื่อสาร  ผานความเหน็ชอบจากสภาวิชาการในคราวประชมุครั้งที ่๕/๒๕๔๙   
เมื่อวนัที่ ๑๓ กรกฎาคม  ๒๕๔๙  รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๖.๕  ที่ประชุมรวมกันพจิารณาโดย 
มีขอเสนอและแกไขดงันี ้
  ๑. ควรมีเครือขายดานผูสอน 
  ๒. แกไขหนา ๑ ช่ือหลักสูตร เปน  “สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอและการสื่อสาร” 
  ๓. วัตถุประสงคของหลักสูตรควรแกไขดังนี้ 
        ๑) ขอ ๑ “มุงพัฒนานักเทคโนโลยีส่ือและการสื่อสาร……” 
                                          และ “……นําเอาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม……” 
        ๒) ขอ ๒ “มุงสรางงานวิจยัและพัฒนาดานสื่อและเทคโนโลย…ี….” 
  ๔. หนา ๖ ขอ ๑๗.๒ แกไขจาก “ภาคนพินธ” เปน “การคนควาอิสระ” 
  ๕. หนา ๒๐ ใหแยกหวัขออาจารยประจาํหลักสูตรและอาจารยพิเศษดังนี้ 
        ๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย ๓ คน เปนผูทีจ่บระดบัปริญญาเอกหรือผูที ่
                                        ดาํรงตําแหนงรองศาสตราจารย 
        ๒) อาจารยควบคุมวทิยานพินธ 
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       ๓) หากจดัการเรียนการสอนเปนแผน ข ควรเพิ่มกรรมการอกี ๑ ชุด คอื อาจารย 
                                        ที่ปรึกษาการศกึษาอิสระ 
  ๖. หนา ๓ ขอ ๑๑ การวดัผลและการสําเร็จการศึกษา  ควรแยกแผน ก และแผน ข 
        ขอ ๑๐  ใหตัดขอความ “และใหใชเวลาศกึษาอยางมากไมเกนิ ๕ ปการศึกษา” ออก 
  ๗.ควรเพิ่มความรูภาษาไทยและความรูทัว่ไปในหลักสูตร 
  ๘. อุปกรณการสอนไมควรกาํหนดคุณลักษณะ 
  ๙. เหน็ควรเปดแผน ข ถามคีวามพรอม  และใหคํานึงถึงคณุภาพดวย 
 มติท่ีประชุม    ที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ .ม . )  

สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือและการสื่อสาร  มอบบัณฑิตวิทยาลัยประมวล
ความคิดเห็น   และปรับปรุงใหมีความสมบูรณ และนําเสนอสํานักงาน 

  คณะกรรมการการอดุมศกึษาตอไป 
 
 ๖.๖  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัเชยีงใหม วาดวย เงนิกองทนุวิจัย พ.ศ.๒๕๔๙ 
        เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 
เงินกองทุนวิจัย พ.ศ.๒๕๔๙  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๖  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาโดย 
มีขอเสนอและใหแกไขหลายประเด็น 
  มติท่ีประชมุ   ที่ประชมุรับหลักการ  มอบกรรมการยกรางกฎ ระเบยีบ ประกาศ ฯ  
             ปรับแกและนําเขาสภามหาวทิยาลัยในการประชมุครั้งตอไป 
 
วาระที่ ๗    เร่ืองอ่ืน ๆ 
   ๗.๑  อนุมัติเงินคงคลัง (เงนิรายได) 
                             ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการกอสรางอาคาร 
สถาบันลานนาศึกษา    ซ่ึงมีงบประมาณคากอสรางจํานวน   ๑๘ ,๘๔๐ ,๐๐๐  บาท   ในการนี้ 
มหาวิทยาลัยขออนุมัติใชเงินคงคลังของมหาวิทยาลัย  ปงบประมาณ ๒๕๔๙  เพื่อดําเนินกอสราง  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๗.๑  ที่ประชุมรวมกันพิจารณา 
  มติท่ีประชุม     อนุมัติใหใชเงนิงบประมาณรายจายจากเงนิรายไดประจาํป 
              งบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙  ของมหาวิทยาลัยในสวนที่กนัไวรอยละ 
              ๒๐  จํานวน ๑๘,๘๔๐,๐๐๐ บาท ตามขอ ๒๔ วรรคสามแหง 
                                                    ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม วาดวย การบริหารการเงิน 
                                                    ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙ 
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 ๗.๒  การประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไป วนัท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๙  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 ๗.๓  การจายคาตอบแทนอาจารยผูสอน 
          สืบเนื่องจากการกรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารยประจํา  ไดมขีอคําถาม
เกี่ยวกับเรื่องคาตอบแทน ๒ ประเด็น  คือ  

๑) การขึ้นคาตอบแทนของอาจารยผูสอน 
๒) คาตอบแทนผูบริหารสูงกวาอาจารยผูสอน 

และที่ประชุมมีมติใหอธิการบดีสรุปขอมูลการจายคาตอบแทนใหที่ประชุมทราบ  ดังนั้นอธิการบด ี
ขอนําเสนอขอมูลในการจายคาตอบแทนดงันี้ 

๑) กอนที่อธิการบดีมารับตําแหนงประมาณปลายป พ.ศ.๒๕๔๖  มีการจาย
คาตอบแทนการสอน หนวยกิตละ ๒,๘๐๐ บาท  และสอนไดไมเกิน ๑๒ 
หนวยกิต   อธิการบดีเหมาจาย   ภาคเรียนละ ๔๐,๐๐๐ บาท   คณบดี 
เหมาจายภาคเรียนละ ๓๐,๐๐๐ บาท นอกจากนั้นใหลดหล่ันลงไป  โดยผูที่
มีสิทธิ์รับคาดําเนินการแบบเหมาจาย  หากมีช่ัวโมงสอนไมสามารถรับคา
สอนแบบเหมาจายได  แตใหรับเงินคาตอบแทนเปนรายวัน  

๒) ภาคเรียนที่  ๒ /๒๕๔๗   อธิการบดีนํา เสนอสภามหาวิทยาลัยปรับ
คาตอบแทน  โดยเปลี่ยนระบบใหม  คือ  คิดภาระงานของผูบริหารและ
หัวหนาหนวยงานเทียบกับงานสอนของอาจารยเปนแบบเหมาจาย  และ
กําหนดชั่วโมงสอนสูงสุดของอาจารยเปน ๑๘  คาบสอน/๑ ภาคเรียน  ปรับ
คาสอนจากหนวยกิตละ  ๒,๘๐๐ บาท เปน ๓,๓๐๐ บาท  สําหรับการจาย
คาตอบแทนการบริหารยึดหลักตามความรับผิดชอบและเทียบกับชั่วโมง
สอนของอาจารยดังนี้ 

  อธิการบดี  ๑๘  คาบ 
  ผูบริหารระดับคณบด ี ๑๕ คาบ 
  รองคณบดี รองผูอํานวยการ  ๖-๙ คาบ 
  โปรแกรมวิชา หัวหนาฝายหรือเทียบเทา  ๓ คาบ 
  อาจารยผูสอนแลวแตจะสอนแตไมเกิน  ๑๘  คาบ 
 ซ่ึงในชวงการปรับเปลี่ยนยังไมมีเงินประจาํตําแหนงสําหรับผูบริหารในทุก 

ระดับ  มีแตตําแหนงอธิการบดีและรองอธิการบดีจํานวน ๒ คน 
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 - ๑๔ - 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  มีขอสังเกตดังนี ้
  ๑. เนื่องจากขณะนี้มีการจายคาตอบแทนตาํแหนงผูบริหาร  อาจารยผูสอนเสนอขอให
มหาวิทยาลัยปรับคาสอนเพื่อใหเกิดความเปนธรรม 
  ๒. มหาวิทยาลัยไมมีการรายงานสัดสวนคาตอบแทนผูบริหาร คาตอบแทนอาจารย
ผูสอน และคาตอบแทนสายสนับสนุน  ในโครงการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 

 ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอดงันี้ 
๑. ควรคิดภาระงานใหชัดเจน 
๒. ควรนําเขากรรมการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  แลวนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัย 
๓. ในภาพรวมควรหารายไดเขามหาวิทยาลัยใหมากขึ้น 
๔. ในการที่จะทําเรื่องนี้สําเร็จ  ทุกคนตองตั้งตนเปนฝายมหาวิทยาลัย 

และเปนแนวเดียวกัน 
 มติท่ีประชุม      อธิการบดีรับดําเนินการใหเหมาะสม 
 
เลิกประชุมเวลา     ๑๗.๑๐  น. 

        
  (นางสาวณัฐนันท  สุริยา) 
 

                                                                                          
      (นางกนกวรรณ  พวงลังกา) 
           ผูบันทึกการประชุม         
                                                                                                      

                                                                                                
      (ผูชวยศาสตราจารยเสาวณี  ใจรักษ) 
             ผูตรวจรายงานการประชุม 
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